

Khẩn trương, quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi



Người nuôi lợn xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi để phòng, chống dịch bệnh.

Xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) là địa phương đầu tiên trong tỉnh tái phát ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nên ổ dịch nhanh chóng được khống chế. Mặc dù đã gần 40 ngày trên địa bàn xã không phát sinh thêm lợn ốm, chết do dịch bệnh nhưng chính quyền và người dân nơi đây vẫn không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 25/9, đàn lợn của một hộ chăn nuôi tại thôn Trán Tây có biểu hiện ốm, chết bất thường. Nhận được thông báo của người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, xác minh thông tin đồng thời báo Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kịp thời có biện pháp xử lý. Sau khi cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và có kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, xã Vũ Chính đã nhanh chóng tiêu hủy 5 con lợn ốm chết có trọng lượng 263kg bảo đảm đúng quy trình, tránh lây lan nguồn bệnh và gây ô nhiễm môi trường đồng thời khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Ngay sau khi xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, thành lập các tổ công tác phục vụ việc tiêu hủy lợn, vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp cấp bách đối phó với dịch bệnh tới các thôn, tổ trên địa bàn; phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố hướng dẫn cách xử lý ổ dịch và phòng,

chống dịch bệnh hiệu quả. Tại 3 thôn, gồm 1 thôn phát sinh ổ dịch và 2 thôn vùng đệm được tập trung tiêu độc, khử trùng 1 lần/ngày, thực hiện liên tục trong 2 tuần. Đến nay dịch bệnh đã được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới nhưng chúng tôi không chủ quan, lơ là bởi dịch bệnh có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào, địa phương vẫn tiếp tục tuyên truyền người dân đẩy mạnh công tác phòng dịch, mỗi tuần phun thuốc tiêu độc, khử trùng một lần, ngoài ra rắc thêm vôi bột để khử khuẩn, tiêu diệt mầm bệnh. Toàn xã đã sử dụng 99 lít hóa chất và 700kg vôi bột cấp cho các hộ chăn nuôi để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi và các điểm công cộng có nguy cơ cao.

Nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Vũ Chính đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch, chăm sóc và bảo vệ đàn lợn. Ông Nguyễn Công Minh, thôn Trán Tây chia sẻ: Thời điểm trong thôn tái phát ổ dịch, gia đình tôi nuôi 20 con lợn thịt, tôi đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh và gây ô nhiễm môi trường đồng thời khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp cấp bách đối phó với dịch bệnh tới các thôn, tổ trên địa bàn; phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố hướng dẫn cách xử lý ổ dịch và phòng,

chống dịch bệnh hiệu quả. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết thêm: Thời gian tới, xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, thành phố, thực hiện đồng bộ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch

tả lợn châu Phi, ngăn ngừa sự tái phát, xâm nhiễm của dịch bệnh vào địa bàn. Tiếp tục phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố giám sát chặt chẽ tình hình đàn lợn tại các hộ chăn nuôi để kịp thời xử lý khi dịch bệnh xảy ra; hướng dẫn người chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi.

Với tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại địa phương, xã Việt Hùng (Vũ Thư) đã và đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách như bao vây, khoanh vùng dập dịch nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh, không để lây lan.

Về xã Việt Hùng những ngày này, chúng tôi được chứng

kiến sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trong công tác xử lý ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi bằng những biện pháp cụ thể. Tại điểm nút giao nhau của các tuyến đường dẫn vào địa bàn xã đều có chốt kiểm soát dịch bệnh động vật được lực lượng an ninh túc trực thường xuyên. Các tuyến đường chính, đường nhánh dẫn vào khu dân cư được rắc vôi bột để khử trùng các phương tiện qua lại, đặc biệt xe lưu động thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng hàng ngày trên toàn địa bàn xã; các hộ chăn nuôi cũng tích cực sử dụng hóa chất, vôi bột để khử khuẩn, tiêu diệt mầm bệnh tại chuồng trại và khu vực xung quanh. Ông Nguyễn Công Tiến, Trưởng thôn Lịch Tả lợn châu Phi phát sinh, tôi được phân công tham gia tổ kiểm soát dịch bệnh động vật. Tôi cũng các thành viên trong tổ thực hiện trực chốt kiểm soát 24/24 giờ. Nếu phát hiện xe chở lợn chúng tôi sẽ phun hóa chất tiêu độc, khử trùng và yêu cầu các phương tiện không được ra vào địa bàn xã để tránh làm lây lan dịch bệnh.

Mặc dù ngay sau khi tái phát ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn xã, UBND xã Việt Hùng đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và các tổ công tác để triển khai các biện pháp dập dịch nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ổ dịch đầu tiên tái phát từ ngày 10/10 tại một hộ chăn nuôi của một thôn song chỉ sau hơn 20 ngày dịch bệnh đã lây lan ra 53 hộ chăn nuôi của 6/7 thôn với số lợn tiêu hủy 272 con, tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 12 tấn. Nguyễn nhân dịch tái phát được xác định do chuồng trại của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không bảo đảm, không áp dụng các biện pháp

chăn nuôi an toàn sinh học; công tác quản lý các cơ sở giết mổ, vận chuyển, mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn chưa được kiểm soát chặt chẽ; ý thức của người chăn nuôi chưa cao, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 24/10, UBND huyện Vũ Thư đã ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn xã Việt Hùng. Ông Phan Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết: Sau khi UBND huyện công bố dịch bệnh trên địa bàn xã, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bao vây, khoanh vùng dập dịch và phòng, chống dịch bệnh như dừng các hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn trên địa bàn xã quản lý; thành lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật để kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn xã; thành lập tổ kiểm soát dịch bệnh động vật lưu động để tuần tra, giám sát các khu dân cư, không để xảy ra tình trạng hộ dân lén lút giết mổ lợn trong thời gian đang xảy ra dịch.

Cùng với việc thực hiện các biện pháp nêu trên, xã Việt Hùng cũng nghiêm túc thực hiện quy trình tiêu hủy lợn, bảo đảm từ khâu khai báo, xác minh dịch bệnh và tổ chức tiêu hủy; đồng thời tổ chức gần 20 đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn xã. Tính đến hết ngày 5/11, toàn xã đã sử dụng 148 lít hóa chất và 3.250kg vôi bột để xử lý các ổ dịch và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các điểm công cộng, nơi có nguy cơ cao lây nhiễm, các hộ chăn nuôi lợn. Tin rằng, với việc thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp dập dịch, xã Việt Hùng sẽ nhanh chóng khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, bảo vệ an toàn đàn lợn hơn 1.700 con của địa phương.



Hộ chăn nuôi xã Thụy Ninh (Thái Thụy) chăm sóc đàn lợn.

Với quyết tâm không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan vào địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đã và đang chủ động triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch để người dân yên tâm phát triển chăn nuôi.

Là xã điển hình trong phát triển chăn nuôi của huyện, Thụy Ninh hiện có hơn 215 trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có một số trang trại chăn nuôi lợn với số lượng từ 500 - 1.000 con. Năm 2019, Thụy Ninh cũng là một trong những xã có tổng đàn lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi nhiều nhất huyện với 2.349 con, tương đương hơn 147 tấn. Sở tiến nhà nước hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã có lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi gần 6 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, người dân địa phương rất thận trọng trong việc tái đàn. Tổng đàn lợn trên địa bàn xã hiện có hơn 3.000 con, trong đó lợn thịt gần 2.000 con, còn lại là lợn nái và đực giống.

Ông Đỗ Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang phát sinh, lây lan tại một số địa phương trong tỉnh, xã đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện. Trong đó, hàng ngày tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về tình nguy hiểm, nguy cơ lây lan của dịch bệnh; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Ngoài ra, địa phương đã thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; rà soát tiến hành tiêm bổ sung cho những gia súc, gia cầm mới phát sinh. Xã tiếp nhận hóa chất của tỉnh và mua bổ sung 1,5 tấn vôi bột tổ chức 4 đợt tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm chợ, bến đò, bến phà, khu bãi rác thải sinh hoạt tập trung và các hộ chăn nuôi...

Bên cạnh sự tích cực của cấp ủy, chính quyền xã, hiện nay, các hộ nuôi lợn trong xã đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Điển hình như trang trại của anh Nguyễn Văn Thái, thôn Văn đang nuôi hơn 500 con lợn thịt và 100 con lợn nái. Anh Thái cho biết: Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan rất nhanh nên các hộ chăn nuôi không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Vì thế, tôi đang thực hiện nhiều biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm ngăn ngừa dịch lây lan vào trang trại. Trong đó, hàng ngày yêu cầu công nhân phun hóa chất và rắc vôi bột xung quanh chuồng trại, nhất là trước cửa ra vào để tiêu diệt nguồn bệnh lây lan. Dùng lưới che kín chuồng trại nhằm tránh ruồi muỗi, côn trùng bay và mang theo nguồn bệnh vào nơi chăn nuôi; xử lý khử khuẩn nguồn nước khi sử dụng để chăn nuôi. Ngoài ra tôi cũng yêu cầu công nhân hạn chế về nhà trong thời điểm này...

Cùng với chăn nuôi lợn, hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn diễn ra khá sôi động ở Thụy Ninh. Toàn xã hiện có 7 cơ sở giết mổ lợn, trong đó có chợ Hệ là nơi tập trung giao thương, buôn bán của người dân trong vùng và nhiều tiểu thương buôn bán thịt lợn. Vì vậy, để ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan vào địa bàn qua đường buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, xã tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động này. Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật không thực hiện giết mổ động vật ốm, chết làm thực phẩm và tiến hành tiêu độc, khử trùng sau mỗi lần giết mổ. UBND xã đã phân công cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ động vật, bảo đảm thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết.

MINH QUÂN - TRẦN TUẤN



Xã Việt Hùng (Vũ Thư) tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng hàng ngày để phòng, chống dịch bệnh.

DUYÊN HẢI

Đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Thấy rõ được hiệu quả sản xuất vụ đông qua các năm nên chính quyền và bà con nông dân xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã dẫn quy vùng, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao làm hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập.

Những ngày đầu tháng 11, trên các cánh đồng của xã Duyên Hải dường như ai cũng tất bật hơn trong không khí sản xuất vụ đông. Bà Đỗ Thị Tuyết, thôn Khả Tân cho biết: So với hai vụ lúa, vụ đông cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần. Vì vậy, nông dân chúng tôi luôn gắn bó với đồng ruộng, duy trì, mở rộng diện tích cũng như áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế. Đến nay, toàn thôn Khả Tân trồng được 20ha cây vụ đông, chủ yếu là bí củ lạc, ngô ngọt, rau các loại. Một số hộ trồng nhiều

như ông Đỗ Văn Quang, ông Phùng Văn Chi trồng 1 mẫu rau màu... Ngoài ra, trong thôn còn có 20 hộ trồng rau quanh năm. Nhờ kinh nghiệm và áp dụng khoa học vào sản xuất vụ đông, bình quân trừ chi phí, người sản xuất thu về 15 - 20 triệu đồng/vụ.

Ông Nguyễn Thiện Tự, Bí thư Chi bộ thôn Khả Tiến chia sẻ thêm: Bình quân mỗi vụ đông nhân dân trong thôn đạt năng suất 8 tạ - 1 tấn bí/sào, giá trị kinh tế cao gấp 1,5 - 2 lần so với trồng lúa. Từ giá trị cây vụ đông mang lại trong những năm trước, năm nay toàn thôn trồng được 50ha bí củ lạc. Ngoài ra, bà con còn trồng gần 10ha rau các loại. Cấp ủy, chính quyền thôn thường xuyên động viên cũng như hướng dẫn, tổ chức cho nông dân thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng,

nhất là phòng, chống ngập úng nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Ông Nguyễn Kim Nhận, Bí thư Đảng ủy xã Duyên Hải chia sẻ: Xác định sản xuất nông nghiệp đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế, vì vậy, thời gian qua, xã đã vận động người dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp. Địa phương cũng đồng ý cho thuê đất mới có năng suất, hiệu quả kinh tế cao và đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất. Bên cạnh đó còn chuyển đổi sản xuất theo phương châm "xuân muộn - mùa sớm" nhằm tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, đồng thời đặt ra mục tiêu không để bỏ ruộng hoang. Vụ đông năm nay, xã Duyên Hải gieo trồng được 231ha cây màu, trong đó bí củ lạc là cây trồng chủ lực. Xã cũng liên kết bao

tiêu sản phẩm với doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho nông dân. Nhìn chung, mỗi sào trồng cây vụ đông người dân thu lãi từ 2 - 2,2 triệu đồng.

Cùng theo ông Nhận, từ tháng lợi về giá trị, năng suất và tổng sản lượng cây vụ đông những năm trước, xã Duyên Hải đã sớm thành lập ban chỉ đạo để đôn đốc các thôn phân công thành lập các tiểu ban nhằm phục vụ, cung ứng giống, phân bón, nước tưới... Địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp chính trong gieo trồng cây vụ đông. Riêng với vụ đông năm nay, xã xác định chọn những cây có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường và tiến hành ký với các doanh nghiệp để chủ động trồng cây xuất khẩu. Nhờ vậy, bà con nông dân thêm yên tâm đầu tư sản xuất. Được biết, trước những khó khăn gặp phải trong sản xuất vụ đông thời gian qua, để duy trì diện tích vụ đông, bên cạnh các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, hàng năm xã đều xây dựng nghị quyết

chuyên đề về sản xuất vụ đông. UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch quy vùng sản xuất, xác định cơ cấu giống cây màu, thời vụ gieo trồng phù hợp với đặc điểm

từng vùng. Xã cũng xác định lựa chọn và mở rộng những cây trồng không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nhưng vẫn phải bảo đảm hiệu quả kinh tế. Hiệu quả mang lại từ sản xuất cây vụ đông không chỉ góp phần nâng

cao thu nhập cho người dân mà còn đóng góp đáng kể vào quá trình xây dựng, duy trì và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng mạnh giàu.

MAI THƯ



Nông dân xã Duyên Hải chăm sóc cây vụ đông.